

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำสมัยสามัญ

สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำรัส จันทร์เสนา	ประธานสภา	จำรัส จันทร์เสนา	
๒	นาย อี๊ด เมื่อตมาลา	สมาชิกสภาม. ๑	อี๊ด เมื่อตมาลา	
๓	นายทองพูล บุญจันทร์	สมาชิกสภาม.๒	ทองพูล บุญจันทร์	
๔	นายพัทธราช พูลี	สมาชิกสภาม.๓	พัทธราช พูลี	
๕	นางกุหลาบ คำดำน	สมาชิกสภาม.๕	กุหลาบ คำดำน	
๖	นายดาว บุญแก้ว	สมาชิกสภาม.๖	ดาว บุญแก้ว	
๗	นายสัว คำขันธ์	สมาชิกสภาม.๗	สัว คำขันธ์	
๘	นางบัวผัน ศรีใหม่	สมาชิกสภาม.๘	บัวผัน ศรีใหม่	
๙	นางสาวรุ่งนภา คำนวนวัน	สมาชิกสภาม.๙	รุ่งนภา คำนวนวัน	
๑๐	นายสมบัติ เกตละคร	สมาชิกสภาม.๑๐	สมบัติ เกตละคร	
๑๑	นางสาว ณิชชา โมลา	สมาชิกสภาม.๓ ดอนหม่วย	ณิชชา โมลา	
๑๒	นายบุญช่วง ปินะการัง	สมาชิกสภาม.๕ หนองสรวง	บุญช่วง ปินะการัง	
๑๓	นางหุ้ง สังกะสี	สมาชิกสภาม.๑๐หนองขำ	หุ้ง สังกะสี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสายสมุทร สหุนิล	นายกอบต.	สายสมุทร สหุนิล	
๒	นายสังเวียน ชำเนตร	รองนายกฯ	สังเวียน ชำเนตร	
๓	นายบุญเลิศ หอมกลิ่น	รองนายกฯ	บุญเลิศ หอมกลิ่น	
๔	นายพูลสมัย สมอาษา	เลขานุการนายกฯ	พูลสมัย สมอาษา	
๕	นางสาววราภรณ์ บุญญา	ปลัดอบต.	วราภรณ์ บุญญา	
๖	นายชาตรี ศรีคำมี	รองปลัดฯ	ชาตรี ศรีคำมี	
๗	นางนฤชล มิ่งไชย	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	นฤชล มิ่งไชย	
๘	นางสาวอรรธรณ เพิ่มทอง	ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	อรรธรณ เพิ่มทอง	
๙	นางสาวกาญจนา ศรีคำภา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กาญจนา ศรีคำภา	
๑๐	นางพิสมร ละหวั ชันนะสา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	พิสมร ละหวั ชันนะสา	
๑๑	นายสมยศ กันหาจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	สมยศ กันหาจันทร์	
๑๒	นางสาวมยุรีย์ ยางงาม	หัวหน้าสำนักปลัด	มยุรีย์ ยางงาม	
๑๓	นายพิทักษ์ ยงยุทธ	นายช่างโยธา	พิทักษ์ ยงยุทธ	
๑๔	นางสุจิน สังเสน	กำนันตำบลยางคำ	สุจิน สังเสน	
๑๕	นายอุดม สำโรงแสง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘	อุดม สำโรงแสง	
๑๖	นายวิเชียร ยงยุทธ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓	วิเชียร ยงยุทธ	
๑๗	นายสุพัฒน์ ไพศาล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖	สุพัฒน์ ไพศาล	
๑๘	นายสาคร แบบยล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒	สาคร แบบยนต์	
๑๙	นางวรรณิภา ด้านสมัคร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗	วรรณิภา ด้านสมัคร	
๒๐	นางสาวปทุมทริกา บุญเต็ม	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ	ปทุมทริกา บุญเต็ม	
๒๑	นายสมศักดิ์ พรหมสี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ท่างาม	สมศักดิ์ พรหมสี	
๒๒	นายมานิตย์ มุรรัตน์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔	มานิตย์ มุรรัตน์	
๒๓	นายไพฑูรย์ ดีวงษา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ตอนห่มวย	ไพฑูรย์ ดีวงษา	
๒๔	นายสังวาล วิสัยเกตุ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ หนองสรวง	สังวาล วิสัยเกตุ	
๒๖	นายอุทัย ชันไถ่	พรส.	อุทัย ชันไถ่	
๒๗	นายวิทยา หาบ้านแท่น	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ หนองขำ	วิทยา หาบ้านแท่น	
๒๘	นายแสงจันทร์ แบบยนต์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ หนองเหล็ก	แสงจันทร์ แบบยนต์	
๒๙	นายพงศกร ต่ายจิต	นายช่างโยธาชลประทาน	พงศกร ต่ายจิต	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายจำรัส จันทร์เสนา ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายจำรัส จันทร์เสนา (ประธานสภาฯ) -วันนี้เป็นวันประชุมสภาสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๘ โดยผู้บริหารได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ข้อ ๒๓ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานฯจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(สมัยสามัญที่๒/๒๕๖๗ ลว ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่ ๔

- ๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (วาระที่ ๑ รับหลักการ)
- ๓.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- ๓.๓ การพิจารณาการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- ๓.๔ เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอบคุณท่านผู้นำท้องที่ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และ ก่อนอื่นได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๘ จ.บุรีรัมย์ จะได้มาชี้แจงโครงการคั่นกันที่จะมาดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลยางคำ ที่จะต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาฯ อบต. ยางคำ ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔ มาตรา ๕๔ก่อนที่ผู้บริหารจะเสนอญัตติให้สภาฯ พิจารณาเชิญท่านนายช่างโยธา

นายพงศกร ต่ายจิต(นายช่างโยธา)

- เรียนท่านประธานสภาฯผม นายพงศกร ต่ายจิต นายช่างโยธา เนื่องด้วยกรมชลประทาน โดย ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีแผนงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคั่นกันน้ำส่วนขยาย อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และตำบลยางคำ อำเภอโพธิ์ทราย ประมาณ ๗ กม. งบประมาณรวมประมาณ ๒๗๐ ล้านบาท แบ่งไว้ ๓ ปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ปี ๒๕๖๘ ได้งบประมาณมาแล้ว ๔๓ ล้านบาท รูปแบบคั่นกันน้ำส่วนขยาย ให้ดูที่จอสไลด์ ที่ ๔ และตามเอกสารที่แจกทุกท่าน สถานที่ก่อสร้างบริเวณบ้านท่างาม มีท่านใดสอบถาม

นางกุหลาบ คำดำน (สมาชิกม.๕ ท่างาม) -เรียนท่านประธานสภาฯ

นายพงษ์กร ต่ายจิต(นายช่างโยธา) - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ถามมีบันได ๓ ที่ คงเพิ่มอีกไม่ได้เพราะ ออกแบบเสร็จแล้ว

นายจำรัส จันทรเสนา(ประธานสภาฯ) - เชิญทุกท่านได้สอบถามหรือท่านผู้นำก็ได้ เพราะเป็นโครงการใหญ่เชิญท่าน รองสังเวียน

นายสังเวียน ขำเนตร (รองนายกฯ) - เรียนท่านประธานสภาฯเรียนถามช่างชลประทาน การสำรวจออกแบบที่ได้ลงไป ประชาคม ช่วงจากวัดบ้านท่างามมา สงสัยว่าตอนนี้ทางชลประทานได้แก้ไขหรือยัง เพราะตามถนนจะมีโฉนดชาวบ้านตามหลักแดงที่ท่านปักเอาไว้ ได้ท้วงติงกับทางผู้นำ ถ้าทำไปตามถนนจะมีโฉนดชาวบ้านก็เลยอยากให้แก้ไข อยากทราบว่าแก้ไขหรือยัง

นายสุพัฒน์ ไพศาล(ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖) -เรียนท่านประธานสภาฯขอสอบถามทางชลประทานเพื่อจะได้มีการรับรู้ให้ ชุมชนโครงการนี้จะดำเนินงานได้ในเดือนไหน หรือจะประชุมอีกรอบหรือไม่เพื่อจะได้ให้พี่น้องชุมชนได้รับทราบ

นายพงษ์กร ต่ายจิต(นายช่างโยธา) - เรียนท่านประธานฯ) ที่สอบถามเรื่องโฉนดส่วนบนเราแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และ ช่วงที่ดำเนินการก่อสร้าง เราได้งบประมาณมาแล้ว จะดำเนินการหลังเดือนกันยายน ส่วนการประชุมจะมีการประชาคมอีกรอบก่อนลงงาน ได้งบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๔๓ ล้านบาท

นายจำรัส จันทรเสนา(ประธานสภาฯ) -ขอสอบถามทางชลประทานการออกแบบทางชลประทานได้มีโครงการโรงสูบน้ำออกจากทุ่งนา ถ้าหากไม่มีโรงสูบน้ำออกก็จะเป็นปัญหา

นายพงษ์กร ต่ายจิต(นายช่างโยธา) -เรียนท่านประธานสภาฯ โรงสูบน้ำตอนนี้ในแผนยังไม่มี แต่เราจะมีที่ตลอด มีรายละเอียดตามจุดที่เหมาะสมตามที่สำรวจไว้

นายจำรัส จันทรเสนา (ประธานสภาฯ) - มีท่านอื่นจะสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯแจ้ง ประกาศสภา อบต.ยางคำ จำนวน ๔ ฉบับ ให้ที่ประชุมได้รับทราบและถือปฏิบัติ

นางสาววรารภรณ์ บุญญา(เลขานุการสภาฯ) -เรียนท่านประธานสภาฯขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบประกาศสภา อบต.ยางคำเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

๒.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

๓.กำหนดหลักเกณฑ์การอภิปรายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

๔.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอชี้แจงค่าใช้จ่ายงานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ท่านกำนันสุจิน สังเสน ท่านได้สอบถามในคราวประชุมครั้งที่แล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบในวาระอื่นๆแต่ท่านติดภารกิจ เลยขอแจ้งให้ทราบในวันนี้ ดังนี้

๑.ค่าน้ำดื่มน้ำแข็ง ๒๑,๐๐๐ บาท

๒. ค่าการแสดง ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.ค่าป้าย ๔,๕๐๐ บาท

๔. ค่าตอบแทนพิธีกร ๑,๐๐๐ บาท

๖.ค่าตอบแทน อปพร. ๔,๐๐๐ บาท

๗.ค่าเครื่องเสียงและประดับไฟตกแต่ง ๘,๙๐๐ บาท

๘.ค่าเช่าเต็นท์และเก้าอี้ ๒,๔๐๐ บาท

๙.ค่าตกแต่งสถานที่ ๔,๐๐๐ บาท

๑๐.ค่าจัดนิทรรศการ ๓,๓๐๐ บาท

รวม ๗๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

นายจรัส จันทร์เสนา (ประธานสภา)

- เชิญท่านกำนัน

นางสุจิน สักเสน (กำนันตำบลยางคำ)

- เรียนท่านประธานสภาฯ การชี้แจงเรื่องสถานที่ ดิฉัน และชาวบ้านได้ร่วมด้วยกันตกแต่งสถานที่ เราได้ใช้งบประมาณของชาวบ้าน ไม่ว่าจะป็นป้ายโรงงาน การรื้อยพวงมาลัย ดอกแสบง น้ำดื่ม น้ำแข็ง ว่ามันแพงจนเกินไป ๒๑,๐๐๐ บาท เพราะส่วนหนึ่งเราได้มาจากวัดยางคำ แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ตั้งใจ แต่อยากให้ทราบว่า ส่วนที่มันเหลือมล้ำ แพงจนเกินไป ก็อยากให้พี่น้องสมาชิกของเราได้รับทราบ มีปัญหาอุปสรรค ในการจัดงานทุกครั้ง ที่มีการจัดงานประเพณีสงกู่ จะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับงบประมาณทุกปี ดังนั้นวันนี้ดิฉันไม่ได้มาเพื่อที่จะไล่ให้ใครมาจนมุม แต่เราอยากจะให้เปิดใจในการทำงานร่วมกันแสดงความเป็นหนึ่งความรักสามัคคีที่จะร่วมงานกันระหว่างท้องที่ท้องถิ่นให้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน อยากให้เห็นความสำคัญของงานประเพณีสงกู่ซึ่งเป็นงานเป็นหน้าเป็นตาของชาวอำเภโพนทราย งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ที่อบต.ยางคำตั้งไว้ ถามว่าพอหรือไม่ จริงๆแล้วมันไม่พอ ดิฉันต้องจัดหาจากส่วนอื่นมาช่วยกัน เช่น ต้นเงินและละหุมบ้าน วันนี้ขอบคุณที่ได้ชี้แจงงบประมาณ ปีนี้ขอให้เป็นปีสุดท้ายที่เราต่างคนต่างคิด ปีต่อไปขอให้ป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันให้มีความสมัครสมาน มอบความไว้วางใจให้ชาวบ้านได้ทำเองร่วมกับผู้นำทุกภาคส่วน ขอขอบคุณคะ

นายจรัส จันทร์เสนา (ประธานสภา)

- เชิญท่านนายกฯ

นายสายสมุท สหุนิล (นายกอบต.)

- เรียนท่านประธานสภาฯ งานประเพณีสงกู่เป็นความตั้งใจที่เข้ามาเป็น

นายก ทำเป็นนโยบาย อยากจัดอยากทำให้มันป็นสัญลักษณ์ของอำเภโพนทราย เรา สองปีที่ได้ทำไปการตอบรับของพี่น้องประชาชนมากการเข้าร่วมและศรัทธา ปี ๖๖ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๗๐,๐๐๐ บาท ปี ๖๖ ผมก็ใช้เงินส่วนตัวไปเยอะ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท เพราะอยากให้งานออกมาดี บางครั้งก็ต้องควักกระเป๋าตัวเอง ปี ๖๗ ตั้งงบประมาณไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดของโครงการเจ้าหน้าที่งบประมาณและเจ้าหน้าที่โครงการได้ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่ ๘-๙ บ้านหนองสรวง การใช้เงินตามที่แจ้ง งานถ้าออกมาตามรูปแบบ มันต้องแสนขึ้น ถ้าสองแสนจะพอดี แต่เราไม่มีงบประมาณ กิจกรรมที่หาเป็นการร่ำวงสรวงแค่นั้น ถ้าปีต่อไป ถ้าทำกิจกรรมอื่นก็แต่คณะกรรมการ แต่อบต. ยางคำ จะรับผิดชอบเฉพาะกิจกรรมงานบวงสรวงทั่วคันธนาม ท่านอยากมีกิจกรรม

ปัญหาเรื่องนี้ เราต้องใช้ ๒ วัน คือวันซ้อมกับวันจริง อากาศเดือนเมษาร้อน ปี ๖๖ น้ำไม่พอ ปี ๖๗ น้ำต้องพอ การบริจาดน้ำในปี ๖๗ มีน้อย เห็นความร่วมมือของพี่น้องเรา เราทำด้วยศรัทธา ก็เกิดความสุข ขอบคุณทุกคน กิจกรรมในปี ๖๘ มีส่งโครงการเข้ามา ๒ กิจกรรม ในงบ ๖๘ หมู่บ้านใดไม่ได้ส่งโครงการมาก็ไม่เสร็จ ปี๖๘ มีส่งโครงการมา บุญบั้งไฟ ๒๐,๐๐๐ บาท เหล่าข้าว และสงฆ์ ๗๐,๐๐๐ บาท วันนี้จะพิจารณาโครงการต่างๆต้องมาจากแผน แผนมาจากสภากงต่างๆผู้บริหารต้องเอามาจากแผน ถ้าไม่มีในแผนก็ทำไม่ได้ ปีหน้าจะมอบให้ดำเนินการอุดหนุนไปเลย ทั้งบุญบั้งไฟและสงฆ์ แต่เงินหลวง อุดหนุนไปแล้วเงินหลวงมันต้องมีที่ไปที่ไป ไม่ใช่ถือไปแล้วใช้จ่ายเอาเลย ต้องมาประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการรายละเอียดจะเบิกเงินให้ โครงการทำมาต้องมีรายละเอียดต่างๆ มีการล้งหนี้ เงินหลวง ๙-๑๐ ปีไป หมดวาระไป มีหนังสือตามมา ตัวอย่างก็มี และแจ้งเรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๗ มี ๒ โครงการ คือถนนลาดยาง หมู่ ๑ เสริมผิวลาดยาง ทำสัญญาแล้ว และหมู่ ๕ หนองสรวง ก่อสร้างลาดยาง ปี ๖๘ หนองสรวงจะได้ถนน จากถนน ๒๐๘๖ ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเส้นแยกหนองสรวงหนองซำเป็นถนน คสล. งบประมาณประมาณ ๔ ล้านกว่าบาท เส้นอบจ.เสริมผิวสายตอนกลางถึงเหล่าข้าว ตามงบประมาณ วันนี้ก็เป็นการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ มีงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน หกแสนกว่าบาท เพราะค่าใช้จ่ายงานอื่นๆเยอะ เช่น นม เราก็ใช้นมกล่อง อาหารกลางวัน

นายจำรัส จันท์เสนา(ประธานสภาฯ)

-เชิญหัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางสาวมยุรี ยางงาม (หัวหน้าสำนักปลัด)

-เรียนท่านประธานสภาฯขอแจ้งเรื่องการค้างจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า ๔ สถานีที่มียอดค้างที่ยังไม่ชำระ ดังนี้ ๑. สถานีดอนสำราญ ๒๕,๑๒๙ บาท ๒. สถานีดอนหม่วย ๑๗,๗๖๐ บาท ๓.สถานีท่างาม ๑๕,๓๑๓ บาท และ ๔. สถานียางคำ ๖,๖๐๐ บาท ผากประชาสัมพันธ์ให้มาชำระ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗)

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ (ประธานสภาฯ).

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

๓.๑ การพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (วาระที่๑ ชั้นรับหลักการ)

๓.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓.๓ การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

นายจำรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) -ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อให้สภาพิจารณาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตามร.บ.มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จะต้องเป็นการพิจารณาเป็นสามวาระ คือรับหลักการ แปรญัตติและลงมติ และให้เลขานุการได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

นางสาววรารภรณ์ บุญญา (เลขานุการสภาฯ) -เรียนท่านประธานสภาฯ

๑.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม

๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

- ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวัน ฯลฯ

- ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น

- ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายก่อนรับหลักการก็ได้

นายจำรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) -เรียนเชิญท่าน

นายกฯ ได้แถลงคำแถลงงบประมาณฯ ข้อ ๓.๑

ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ

นายสายสมุท สหุณิล(นายกฯ)

-เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำจะได้ออกมาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้คำแถลงงบประมาณประกอบ

และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ ทุกท่าน  
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จะได้เสนอร่าง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำอีก  
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ จึงขอ  
แถลงให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะ  
ทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕๘ ดังต่อไปนี้

## ๑. สถานะการคลัง

### ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลยางคำ มีสถานะการเงิน ดังนี้

- |   |                               |     |
|---|-------------------------------|-----|
| (๑) เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                   | จำนวน ๓๑๗๑๙๔๓๔.๕๖             | บาท |
| (๒) เงินสะสม  | จำนวน ๖๒๑๙๓๖๔๘.๔๙             | บาท |
| (๓) ทุนสำรองเงินสะสม  | จำนวน ๑๒๓๒๘๕๐๘.๖๑             | บาท |
| (๔) รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังมิได้เบิกจ่าย | จำนวน ๘ โครงการ<br>๗๐๒๐๐๐ บาท |     |
| (๕) รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหน้ผูกพัน            | -โครงการ                      |     |

๑.๒ เงินกู่คงค้ำง จำนวน - บาท

### การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- |  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| (๑) รายรับจริง   | จำนวน ๓๘,๘๑๓,๘๒๘    | บาท ประกอบด้วย |
| หมวดภาษีอากร   | จำนวน ๙๔,๙๒๒        | บาท            |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                           | จำนวน ๒๐,๐๕๗.๗๐     | บาท            |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   | จำนวน ๑๐๐,๐๕๑.๓๑    | บาท            |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                          | จำนวน ๑๙๖๖๓๖.๙๗     | บาท            |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  | จำนวน ๒๓๐,๔๘๙.๙๙    | บาท            |
| หมวดรายได้จากทุน   | จำนวน ๑,๙๐๐         | บาท            |
| หมวดภาษีจัดสรร   | จำนวน ๑)๗๙๗,๔๓๕๖.๓๗ | บาท            |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  | จำนวน ๒๐,๑๙๕,๔๑๓.๒๕ | บาท            |
| (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุ้ตฤประสงค้                  | จำนวน ๑๙,๖๖๙,๕๖๐    | บาท            |
| (๓) รายจ่ายจริง  | จำนวน ๓๔,๑๕๙,๕๕๒.๐๘ | บาท ประกอบด้วย |
| งบกลาง   | จำนวน ๑๑,๑๙๔,๑๓๙    | บาท            |
| งบบุคลากร  | จำนวน ๑๒๓๕๓๖๑๘      | บาท            |
| งบดำเนินงาน  | จำนวน ๗,๓๑๑,๑๑๙.๙๖  | บาท            |
| งบลงทุน  | จำนวน ๑,๐๔๕,๑๐๙     | บาท            |
| งบรายจ่ายอื่น  | จำนวน - -           | บาท            |
| งบเงินอุดหนุน  | จำนวน ๒,๒๕๕,๕๖๖.๑๑๒ | บาท            |
| (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบวุ้ตฤประสงค้ | จำนวน ๘,๒๑๘,๕๔๙     | บาท            |
| (๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                                  | จำนวน -             | บาท            |



คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๖ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๙๔,๙๒๒.๕๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๒๐,๐๕๗.๗๐	๓๑,๘๐๐	๒๐๔,๐๒๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๕๑.๓๑	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑๙๖,๖๓๖.๙๗	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๓๐,๔๘๙.๙๙	๖๘,๕๐๐	๙๔,๒๖๓
หมวดรายได้จากทุน			
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๖๔๔,๐๕๘	๙๑๒,๓๐๐	๑,๐๑๐,๒๘๓
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๑๗,๙๗๔,๓๕๖.๓๗	๑๗,๖๔๘,๓๔๐	๑๘,๗๖๘,๔๗๗
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗,๙๗๔,๓๕๖.๓๗	๑๗,๖๔๘,๓๔๐	๑๘,๗๖๘,๔๗๗
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๑๙๕,๔๑๓.๒๕	๒๑,๔๑๑,๓๖๐	๒๑,๔๑๑,๓๖๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๑๙๕,๔๑๓.๒๕	๒๑,๔๑๑,๓๖๐	๒๑,๔๑๑,๓๖๐
รวม	๓๘,๘๑๓,๘๖๘.๑๖	๓๙,๙๖๒,๐๐๐	๔๑,๑๙๐,๑๒๐

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  
อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

-๒. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๖ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗	ประมาณการ ปี ๒๕๖๘
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑๑,๑๙๔,๑๓๙	๑๑,๕๒๕,๔๓๕	๑๒,๑๗๙,๒๒๐
งบบุคลากร	๑๒,๓๕๓,๖๑๘	๑๕,๑๗๐,๒๔๐	๑๗,๕๗๑,๗๒๐
งบดำเนินงาน	๗,๓๑๑,๑๑๙.๙๖	๑,๐๖๘,๓๒๕	๘,๑๕๓,๙๘๐
งบลงทุน	๑,๐๔๕,๑๐๙	๔๒๓,๖๐๐	๖๖๓,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๒๕๕,๕๖๖.๑๒	๒,๗๘๔,๔๐๐	๒,๔๒๒,๒๐๐
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	๓๔,๑๕๙,๕๕๒.๐๘	๓๙,๙๗๒,๐๐๐	๔๑,๑๙๐,๑๒๐

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ๒๕๖๘

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒,๙๗๙,๒๖๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๕๕๐,๒๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๗,๙๐๐,๓๑๔
แผนงานสาธารณสุข	๑,๑๕๕,๓๒๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗๑๖,๖๘๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒๙,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๕๒๕,๕๒๐
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๙๗๙,๒๘๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๘๗๔,๓๒๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	-
แผนงานงบกลาง	๑๒.๑๗๙.๒๒๒๐

ข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ  
อำเภอโพธาราย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ และโดยอนุมัติของนายอำเภอโพธาราย ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘”  
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๑,๑๙๐,๑๒๐ บาท  
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๑,๑๙๐,๑๒๐บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒,๙๗๙,๒๖๖
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๕๕๐,๒๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๗,๙๐๐,๓๑๔
แผนงานสาธารณสุข	๑,๑๕๕,๓๒๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗๑๖,๖๘๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๒๙๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๒๕,๕๒๐
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๙๗๙,๒๘๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๘๗๔,๓๒๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑๒,๑๗๙,๒๒๐
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๔๑,๑๙๐,๑๒๐</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ

อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๔๑,๑๙๐,๑๒๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน ๑๐๐,๐๐๐	บาท
ภาษีป้าย	จำนวน ๒๐,๐๐๐	บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม ๒๐๔๐๒๐ บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน ๕๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน ๘,๐๐๐	บาท
บาทค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา ๙	จำนวน ๑๕๐,๐๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๑๐๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน -	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน ๕๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร/ขุดดิน ถมดิน)จำนวน	๓๒๐	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน ๑,๐๐๐	บาท
การผิดสัญญา	จำนวน ๒๐,๐๐๐	บาท
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน ๒,๐๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจำนวน	๑๒,๐๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน ๖,๕๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน ๑,๐๐๐	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน ๕๐๐	บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม ๙๐,๐๐๐ บาท

ดอกเบี้ยว จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์

รวม ๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม ๙๔,๒๖๓ บาท

เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน ๔,๗๖๓	บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน ๕๐๐	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน ๘๙,๐๐๐	บาท

หมวดรายได้จากทุน

รวม ๒,๐๐๐ บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รวม ๒,๐๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม ๑๘,๗๖๘,๔๗๗ บาท

ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

จำนวน ๔๕๑,๔๓๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน ๓,๐๙๒,๘๕๒ บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน ๔๙,๐๐๐ บาท

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน ๓,๘๘๓,๑๘๗ บาท

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม ๒๑,๔๑๑,๓๖๐ บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จำนวน ๒๑,๔๑๑,๓๖๐ บาท

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๑,๑๙,๐๑๒๐ บาท

(รายละเอียดแนบมาตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณ-รายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) และขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงแต่ละแผนงาน

นางสาวมยุรีย์ ยางงาม(หัวหน้าสำนักปลัดฯ) - ขอชี้แจงแต่ละแผนงาน งานต่างๆตามรายละเอียดที่แจกให้  
ท่านสมาชิก

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) - พักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. และประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.  
ตามที่ท่านนายกฯได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯเพื่อให้สภาฯ พิจารณาในการ  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในวาระคือรับหลักการซึ่งวาระนี้  
ท่านสมาชิกประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านสัว

นายสัว คำขันธ(สมาชิกฯหมู่๗) - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันร่างบงฯ๖๘ เสนอสภา ขอ  
อภิปรายร่างข้อบัญญัติฯ๖๘ ที่ได้ทบทวน เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเห็นเพียง  
สามหมู่บ้านเท่านั้น เรียนสภาฯให้ทราบดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานมี ๓ หมู่บ้าน  
คือ คสล.หมู่ ๑ คสล. และ คสล.หมู่ ๑๐ หนองเหล็ก และหมู่ ๔ ทำไม่ปีนี้  
ทำไมมี ๓ หมู่บ้านเท่านั้น อีก ๑๐ หมู่บ้าน ผู้บริหารจะดำเนินการต่ออย่างไร  
และสอบถามใบประมาณราคาซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกลี่ย อยากทราบ  
ว่า มีในปี ๖๘ หรือไม่

นายสมบัติ เกตละคร(สมาชิกหมู่๑๐ หนองเหล็ก) -เรียนท่านประธานสภาฯ ขอตั้งข้อสังเกต หน้า ๖๖ เกี่ยวกับการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเจ้า เรา มี ๑๓ หมู่บ้าน โครงการนี้ไม่มี มีอยู่ ๒ หมู่บ้านคือดอนไร่และหมู่ ๙ แต่มีหน้า ๖๘ มี ม.๙ โรค หนองพยาธิมีบ้านเดียว อยากทราบว่างบประมาณ หน้า ๖๖ หมู่ ๒ ได้ ๑๕,๐๐๐ บ้านอื่น ได้ ๑๐,๐๐๐ บาท และหมู่ ๗ และหมู่ ๙ ไม่ได้ งบประมาณ

นายสายสมุทร สหุณิล (นายกฯ) - เรียนท่านประธานสภาฯขอชี้แจงในปี ๒๕๖๗ งบโครงสร้างพื้นฐานเรา ไม่มีเลย เราได้แต่ไฟฟ้าและถ่านน้ำ ที่เราทำมาก็จากเงินทุนสำรองสะสมที่ได้ ทุกหมู่บ้าน ปีนี้ก็จะเปิดประชุมวิสามัญขอใช้เงินสะสม โครงการต้องมาจาก ประชาคม มาจากแผน ต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ งบเหลือจ่ายปีนี้ที่ยังไม่ใช้ เหลืออีกเดือน จะโอนมาใช้จะเสี่ยงไปหรือไม่ เงินสะสมตามที่แจ้งทุกท่านไป งบบริหารจะดำเนินการเช่น โคม ตลาด ภายในสำนักงาน โครงการปีนี้นับไม่มีเลย แต่ถนนหมู่ ๑-๒ ยังไม่เสร็จ จึงเชื่อมให้เสร็จ และเส้นข้างวัดธาตุสุนทร ประชาชนใช้ร่วมกันเยอะ ก็ยังไม่เสร็จ และเส้นดอนสำราญ ก็ยังไม่เสร็จ ๓ เส้น ก็ ๖๐๐,๐๐๐กว่าบาท เอามาจากแผนมีที่ไปที่ไป หมู่บ้านอื่นก็ รอเงินสะสม ให้สมาชิกส่งโครงการมา ให้มีการประชุม โครงการก็บูรณาการกันเอา ถ้าแยกก็ได้น้อย หนองสรวงก็ได้เยอะก็ดูหนองซำ จะให้มันสุดทาง ท่านสัว ก็ได้ทุกปี ท่านดาวจะเชื่อมกับบ้านไหน และจะดูเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีต่อไป เงินอุดหนุนบุงไฟ หมู่ ๓ ถ้าไม่พอก็โอนเพิ่ม ให้มากไม่ได้ ต้อง เข้าใจ สถานะการเงินเรา ทำทราขายปีนี้ ขอ ๒๘ บาท เงินได้มาก็มาพัฒนา

นางสาววารภรณ์ บุญญา(ปลัดอบต.) -เรียนท่านประธานสภาฯ ขอชี้แจงท่านสมบัติ ที่สอบถามโครงการ พระราชดำริที่หมู่บ้านมีหรือไม่มีเพราะแต่ละหมู่บ้านจะเสนอเข้ามาไม่ เท่ากัน เพราะ หมู่บ้านละ ๒๐๐๐๐ บาท หน้า ๖๖ ตามร่างงบฯ เป็นการ เปรียบเทียบของปีที่ผ่านมาที่ได้รับจ่ายจริง และปีนี้ที่ขอตั้งที่เสนอโครงการ เข้ามา

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายจรัส จันทร์เสนา (ประธานสภาฯ) - เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมว่าจะ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือไม่ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

เห็นชอบปรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๘

จำนวน ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ (ประธานสภาฯ) (รับหลักการเวลา  
๑๓.๓๐ น.)

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) -ต่อไปข้อ ๓.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรรูป  
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เชิญ  
เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย

นางสาววรารักษ์ บุญญา(เลขานุการสภาฯ) -เรียนท่านประธานสภาฯ และหลังจากรับหลักการ .ตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  
วาระที่ ๑ แล้วก่อนจะเข้าสู่วาระ ๒ แปรญัตติ ให้ที่ประชุมเลือก  
คณะกรรมการแปรรูป

๑. ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ  
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน  
แต่ไม่เกินเจ็ดคน

๒. ข้อ ๑๐๗ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น  
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้  
เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน

สรุปท่านสมาชิกจะต้องกำหนดว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรรูปกี่คน  
กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และเมื่อมีการเสนอกำหนด  
จำนวนคนแล้ว ก็ให้มีการเสนอชื่อที่ละคนและมีผู้รับรอง จนครบ  
จำนวนคน

นายจรัส จันทร์เสนา (ประธานสภาฯ) -เชิญท่านสมาชิกฯได้เสนอคณะกรรมการแปรรูป กำหนดไม่

น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน เชิญท่านณัชชา หมู่ ๓

นางสาวณัชชา โมลา (สมาชิกฯหมู่ ๓ ดอนหม่วย) -เรียนท่านประธานฯ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ  
แปรรูป จำนวน ๓ คน

ผู้รับรอง

๑.นายพัทธารุช พูลี สมาชิกฯหมู่ ๓

๒.นายบุญช่วง ปินะการัง สมาชิกฯหมู่ ๕ หนองสรวง

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) -มีผู้เสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าท่านสมาชิกเห็นชอบให้เลือก  
คณะกรรมการแปรรูป ๓ คน และเชิญท่านสมาชิกได้เสนอ  
คณะกรรมการแปรฯ

คนที่ ๑ เชิญท่านทองพูล หมู่ ๒

นายทองพูล บุญจันทร์(สมาชิกฯหมู่ ๒) -เรียนท่านประธานฯเสนอ นายสัว คำจันทร์ สมาชิกฯหมู่ ๗

- เป็นคณะกรรมการแปรฯคนที่ ๑

ผู้รับรอง

๑ นายดาว บุญแก้ว สมาชิกฯ หมู่ ๖

๒. นายออด เหมือนมาลา สมาชิกฯ หมู่ ๑

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) -ท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่านาย

นายสัว คำจันทร์ สมาชิกฯหมู่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรฯคนที่๑ ต่อไป

เลือกคณะกรรมการคนที่ ๒ เชิญท่านบัวผัน สมาชิกฯ หมู่๘

นางบัวผัน ศรีไหม (สมาชิกฯหมู่ ๘) -เรียนท่านประธานฯ ขอเสนอ นายสมบัติ เกตุละคร สมาชิกฯหมู่

๑๐ หนองเหล็ก เป็น คณะกรรมการแปรฯคนที่ ๒

ผู้รับรอง

๑ นายทองพูล บุญจันทร์ สมาชิกฯ หมู่ ๒

๒ นางกุหลาบ คำดำน สมาชิกฯ หมู่ ๕ ท่างาม

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า

นายสมบัติ เกตุละคร สมาชิกฯหมู่.๑๐ หนองเหล็ก เป็นคณะกรรมการ

แปรฯคนที่ ๒ ต่อไปเลือกคณะกรรมการคนที่ ๓ เชิญท่าน บุญช่วง

สมาชิกฯหมู่ ๕ หนองสรวง

นายบุญช่วง ปินะการัง (สมาชิกฯหมู่ ๕ หนองสรวง) -เรียนท่านประธานสภาฯขอเสนอ

นางสาวณัชชา โมลา สมาชิกฯ หมู่ ๓ ดอนหม่วย เป็นคณะกรรมการ

แปรฯคนที่ ๓

ผู้รับรอง

๑ นางหุ้ง สังกะสี สมาชิกฯหมู่ ๑๐ หนองข่า

๒ นายสมบัติ เกตุละคร สมาชิกฯหมู่ ๑๐ หนองเหล็ก.

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) -สมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่า

นางสาวณัชชา โมลา สมาชิกฯหมู่ ๓ ดอนหม่วย เป็นคณะกรรมการแปรฯ

คนที่ ๓ เชิญเลขานุการสภาฯสรุป

ที่ประชุม

เห็นชอบเลือกกรรมการแปรฯ ๓ คน ดังนี้

๑ นายสัว คำจันทร์ สมาชิกฯ หมู่ ๗

๒. นายสมบัติ เกตุละคร. สมาชิกฯ หมู่ ๑๐ หนองเหล็ก.

๓. นางสาวณัชชา โมลา สมาชิกฯ หมู่ ๓ ดอนหม่วย

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) - ต่อไปข้อ ๓.๓ การพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ

ร่างรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อ

กฎหมาย



นางสาววรภรณ์ บุญญา(เลขานุการสภา) -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ วรรค ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ ๔๕ กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปร ญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา เสนอคำแปรญัตติด้วย

นายจรัส จันทร์เสนา (ประธานสภา) -ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาซึ่งระเบียบฯข้อ ๔๕ วรรค ๓ กำหนดเวลาไม่น้อยกว่า๒๔ ชั่วโมง เชิญท่านพัทธาวุธ พูลี สมาชิกฯ หมู่.๓

นายพัทธาวุธ พูลี (สมาชิกสภาหมู่ ๓) -เรียนท่านประธานสภาฯผมขอเสนอระยะเวลาการยื่นแปรญัตติ วันที่ ๑๔- ๑๕ -๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. รวม ๓ วัน ๒๔ ชั่วโมง

นายจรัส จันทร์เสนา (ประธานสภา) -มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติในที่ประชุม เห็นชอบกำหนดระยะเวลาแปรฯต่อคณะกรรมการแปรฯ (รับหลักการในวาระที่๑ วันที่ ๑๓ ส.ค.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๑๕น.) ในวันที่๑๔-๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประธานสภา

นายจรัส จันทร์เสนา (ประธานสภา) ต่อไป ข้อ ๓.๔ เลขานุการสภา อบต. นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเลขานุการสภาขอนัดการประชุมคณะกรรมการแปรฯในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ คณะกรรมการแปรฯได้เลือกประธานฯ และเลขานุการฯ ให้เลขานุการสภา เป็นผู้เรียกประชุมครั้งแรก ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา) -พักการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. -๑๔.๑๕ ที่ประชุม รับทราบ

นายจรัส จันทร์เสนา(ประธานสภา) - ขอเชิญท่านเลขาสภาฯรายงานผลการเลือกประธาน คณะกรรมการแปรญัตติและเลขาฯ

นางสาววรภรณ์ บุญญา (เลขานุการสภา) -เรียนท่านประธานสภาฯผลการเลือกคณะกรรมการมีมติเลือกคณะกรรมการแปรฯญัตติดังนี้

- ๑.นายสัว คำขันธุ์ เป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
- ๒ นายสมบัติ เกตุละคร เป็น กรรมการ

๓. นางสาวณัชชา โมลา เป็น กรรมการเลขานุการ  
รับทราบ

ที่ประชุม

นายจรัส จันทรเสนา (ประธานสภา) - ให้เลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายในขั้นตอนต่อไป

นางสาววารภรณ์ บุญงา (เลขานุการสภา) - เรียนท่านประธานสภาขอแจ้งให้ทราบว่าระยะเวลาที่

สภากำหนด ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ให้ท่านสมาชิกและผู้บริหารผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติฯก็ให้เสนอคำแปรท้วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรท้วงเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธานกรรมการแปรท้วงในกรณีที่สมาชิกสภาเป็นผู้แปรท้วงจะต้องมีสมาชิกรับรองจำนวนสองคนและท่านใดจะขอสงวนคำแปรท้วงก็ให้ระบุด้วยว่าประสงค์จะอภิปรายในสภาฯ ตามข้อกฎหมายดังนี้

- การเสนอแปรญัตติ ตามพรบ สภาตำบลฯ มาตรา ๘๗ วรรค ๘ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมีได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

- ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอท้วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนด ตามข้อ ๕๕ วรรคสาม และข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง

- ข้อ ๖๐ ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับการรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ

- ข้อ ๖๑ ห้ามมิให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) ดอกเบี้ยและเงินต้นส่งใช้เงินกู้

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย

และมารับแบบฟอร์มที่เลขานุการสภาฯ และให้มายื่นตาม  
ระยะเวลาที่กำหนดหากท่านใดไม่มาก็ถือว่าไม่ประสงค์แปรฯ ส่วนการ  
ประชุมในวาระที่ ๒ วาระแปรญัตติประธานฯ จะนัดประชุมอีกครั้งหลังจาก  
ที่คณะกรรมการแปรฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จแล้วประธานฯ จะส่งร่าง  
ข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือคงร่างเดิม  
พร้อมหนังสือเรียกประชุมพิจารณา วาระ ๒ และ ๓

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่

เรื่องอื่นๆ

นายจำรัส จันทร์เสนา(ประธานสภาฯ) - มีท่านสมาชิกท่านใดหรือท่านผู้นำมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
หรือไม่เชิญท่านกำนัน

นางสุจิน สักเสน(กำนันตำบลยางคำ) -เรียนท่านประธานสภาฯ วันนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้นำชุมชนได้เข้าร่วม  
ประชุมสภาสมัยสามัญร่วมกับอบต.ยางคำ อยากมาสะท้อนปัญหาในชุมชน  
ทั้ง ๑๓ ชุมชน ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นประจำที่มีลูกน้ำยุงลาย เป็น  
ตัวแทนของผู้นำให้สะท้อนปัญหาให้ทางทีมบริหารและสภาได้รับทราบ  
เกี่ยวกับการพ่นลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน อีกเรื่องเป็นปัญหา  
ของบ้านกู่คันธนาม เนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ได้ปรึกษาอบต.ในหมู่บ้าน  
เกี่ยวกับถนนที่สัญจรระหว่างดอนปู่ตา ได้มีพายุกรรโชกลมแรงทำให้ถนน  
เสียหายเราก็แจ้งทางบริหารเบื้องต้น อยากให้เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุด และ  
อย่าลืมการพ่นยุงลายทั้ง ๑๓ หมู่ บ้าน

นายอุดม สำโรงแสง(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘) -เรียนท่านประธานสภาฯ ขอเสนอปัญหาหมู่ ๘  
เนื่องจากหมู่ ๘ ติดกับป่าดงกู่ ได้มีราษฎรหมู่ ๘ บุกรุกพื้นที่สาธารณะด้าน  
ทิศเหนือของหมู่บ้าน ตามที่หมู่ ๘ ได้รับหนังสือการเข้าประโยชน์ในที่  
สาธารณะป่าดงกู่ ที่มีการต่อขออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเดือนที่ผ่านมา  
หลายคนก็เอาตรงนี้ไปบุกรุกเพิ่มเติม อยากให้หน่วยงานที่กำกับดูแล  
พื้นที่สาธารณะในเขตตำบลยางคำ ช่วยไปตรวจสอบและไปดูแลพื้นที่ป่าดง  
กู่ที่ถูกบุกรุกด้วย เพราะป่าใช้ร่วมกัน ผู้นำก็ดูอยู่ว่ามีการบุกรุกเพิ่มเติม มี  
การแผ้วถางจริงๆ และตามที่มีการอนุญาตมันก็เป็นสัดส่วนอยู่ อยากให้  
หน่วยงานไปตรวจสอบดูแล เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างกับบุคคลอื่นไปทำตาม  
ต่อไปจะเป็นเหมือนหมู่ ๕ หนองสรวง มันจะไม่เหลือ หนองฝั่งแดงก็อยู่ใกล้  
ดงกู่จะไม่เหลือ ไม่ว่าจะตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถาง ให้หน่วยงานเราไป  
ตรวจสอบ ไปทำป้าย เป็นหนังสือตักเตือน พื้นที่จริงๆอาจจะไม่เหลือ ถ้าบุ  
กรุกไปเรื่อยๆลูกหลานเราจะไม่มีป่าเหลือ และขอเสนอไฟส่องสว่างหลาย

พื้นที่ในหมู่บ้าน มีการชำรุดเสียหาย การซ่อมเสียหายบางจุด การซ่อมต้อง  
รอหมู่บ้านอื่น แต่บางครั้งชำรุดเสียหายนาน ขอฝาก

นายสาคร แบบยนต์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒) - เรียนท่านประธานสภาฯขอนำเรียนต่อที่ประชุม เรื่องการจัดเก็บ  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีหลายคนถามว่าทำไมปีนี้ไม่ได้เสีย เลยอยาก  
ทราบว่าภาษีเก็บแบบไหน ระยะเวลาเก็บ และเสนอในงานป้องกัน การ  
ติดตั้งกล้องวงจรปิด ถือว่าจำเป็นทุกหมู่บ้าน เพื่อจำเป็นฉุกเฉิน การตั้ง  
งบประมาณควรมี เมื่อก่อนควรมี และมีราษฎรในชุมชน เนื่องจากผู้  
พิการในชุมชนอยากได้ รถเข็น เนื่องจาก วันที่ ๒๒ สิงหาคม จะมีโครงการ  
แพทย์ พอสว. อยากจะให้ประสานขอรถเข็นให้พ่อสัมพันธ์ วงศ์ดินดำ เป็นผู้  
พิการ อยากให้ทาง อบต.ขอจะได้เร็ว

นายวิเชียร ยงยุทธ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓) - เรียนท่านประธานสภาฯฝากทางบริหารเรื่องโครงการคั้นน้ำ  
ปัญหาจะเกิดภายในชุมชน ๔ หมู่บ้าน ปัญหาแรกคือ ตามที่มีที่ระบาย  
น้ำ ๗ จุด แต่มาฟังคำชี้แจง เป็นแค่ปิดฝาเปิดออก ให้ อบต.รับทราบทำให้  
สภาตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน ถ้าพายุมาน้ำออกไม่ทันมันต้องมี  
เครื่องผลักดัน เรื่องที่สอง เรื่องกล้องวงจรปิด เนื่องจากมีรถหาย มาถาม  
หากกล้อง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ฝากท่านผู้บริหาร เรื่องงบประมาณ เพราะ  
ใช้เป็นหลักฐาน

นายสายสมุท สหุณิล (นายกอบต.) -เรียนท่านประธานสภาฯจะมอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้  
ตอบที่ท่านถามส่วนเรื่องพังกันน้ำ ตามที่ดูภูมิประเทศเราทางฝั่งแม่น้ำมูล  
เป็นที่ลุ่ม ทิศเหนือคล้ายที่ราบสูงเป็นเนิน ดงกุ เป็นแอ่งที่ราบจากดงกุไป  
แม่น้ำมูลทางฝั่งตะวันออกตะวันตก ช่วงปี ๒๕๒๑ ปีนั้นน้ำท่วมหนักแต่ไหล  
พาดบ่าลงไปเลย ถนนยังไม่ มี น้ำท่วมข้าวยังไม่เกี่ยว ปี ๒๕๒๔ ท่วมอีกแล้ว  
ไปปี ๒๕๒๘-๒๕๒๙ เขาสร้างถนนลาดยาง เกี่ยวข้าวน้ำขัง ถนนดำ  
เปรียบเสมือนเขื่อน น้ำมันเคยไหลตาดไปได้ พอมาใส่เป็นท่อฯ น้ำแทนที่จะ  
ไหลไปได้ ก็จะมีมาไหลเข้าคลอง เดียวนี้ถ้าใส่ท่อจะบิบบ้านด้านและจะ  
ไหลไปบ้านดอนดอนจิก พังกัน พวกเราอยากได้ แต่สิ่งที่ตามมา ความคิด  
ผมนะ เขตพื้นที่ตำบลยางคำมันจะเป็นแอ่งกระทะ พอพียงมาจะอยู่ขนาด  
ไหน เขามาประชาคมก็ยกมือเขาเอาแต่สิ่งดีมาพูด แต่เมื่อสร้างเสร็จ มัน  
จะสูงขนาดไหน ทางตะวันออกจะเป็นแอ่งกระทะ น้ำจะขังเพราะไม่มีที่  
ระบาย เขาก็สร้างที่ระบายออกแบบสวยงาม แต่จริงๆส่วนตัวผมไม่เชื่อ ว่า  
จะระบายได้ ถ้าฝนมาหนักๆ ๔ หมู่บ้านต่อไปจะท่วมซ้ำซาก ความคิดผม  
ถ้าพี่น้องต้องการก็ไม่ใช่ไร ไม่อยากให้เกิดขึ้น เมื่อสร้างแล้ว ไม่แก้ไขไม่ได้

คนที่ทำ เขาได้งบประมาณ ทราบดีตลอดแนว ที่จะสร้างผนัง หลายล้าน ชุด ตรงนั้นมาถมตรงนี้ ไม่ต้องไปหาที่ไหน ไม่ต้องขออนุญาต เมื่อความเดือดร้อนมาถึงมันจะแก้ไขไม่ได้ ต่อไปคำถามต่างๆก็มอบหมายให้นายช่างโยธา เจ้าพนักงานจัดเก็บ และเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง เรื่องผนังเมื่อเขาเสนอเข้ามาพวกเราสภาฯ ผมต้องเสนอแล้วเป็นญาติ ให้สภาเห็นชอบ ถ้าท่านยังไม่ตัดสินใจ ผมก็จะเชิญเจ้าหน้าที่เขามาอธิบายชี้แจง ที่มาถามนิดเดียวก็ตอบไม่ได้ ถ้ารับหรือไม่รับ ผมไม่มีอำนาจยกมือ แต่จะขอให้ผู้บริหารเชิญเจ้าหน้าที่เขามาชี้แจง ให้ชัดเจนขึ้นอีก เพราะผู้ที่รับชะตากรรมทุกคน โดยเฉพาะ ๔ หมู่บ้าน

นายพิทักษ์ ยงยุทธ(นายช่างโยธา) -เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องถนนลาดยางหมู่ ๙ ชำรุด ได้ทำหนังสือไปแจ้งผู้รับจ้างแล้วให้มาซ่อมแซมเพราะอยู่ในช่วงรับประกันสัญญา ส่วนเรื่องไฟส่องสว่าง ก็ซ่อมตามที่แจ้งเข้ามาตามลำดับบางครั้งที่ชำเพราะรออุปกรณ์

นางสาวรัตนภรณ์ เกตุด้วง(เจ้าพนักงานจัดเก็บ) -เรียนท่านประธานสภาฯ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๒ เช่น ด้านเกษตร พาณิชยกรรม อื่นๆ แต่ก่อนจะเป็นภาษีโรงเรือน บำรุงห้องที่ เริ่มจัดเก็บจริง ปี ๒๕๖๓ การจัดเก็บจะทำเป็นห้วงระยะเวลา แต่ก่อน ๖๔-๖๖ สองปีแรก ลดหย่อน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ปี ๖๖ ลดหย่อน ๑๕ % ปีนี้เก็บเต็มจำนวนที่ประเมินได้แต่จะเก็บเฉพาะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เช่น นสล . สปก. ที่จับจองครอบครองอื่นๆ ส่วนที่มีเอกสารสิทธิ จะยกเว้นที่ดิน ราคาไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท แต่เกิน ๕๐ ล้านบาทแยกเป็นรายแปลง รายชื่อของผู้ครอบครอง เขาถึงจะให้จ่ายภาษี เริ่มแรกจะทำการแจ้งรายการที่ดินก่อน แต่ละคนมีที่ดินก็แปลง แล้วก็มาประเมินราคาตามข้อมูลจากกรมธนารักษ์ และกรมที่ดินส่งให้ แล้วเรามาประเมินราคาที่ดินเมื่อประเมินเสร็จ ก็แจ้งออกไปว่ารายไหนเสียภาษีเท่าไร ถ้าไม่ได้แจ้งหนังสือออกไปก็แสดงว่าไม่ได้เสียภาษี ปีนี้ปกติแล้วจะจ่ายภายในเมษายน แต่กรมให้ขยายถึงเดือน กรกฎาคม แต่ก็ยังจัดเก็บไม่ครบก็จะแจ้งเป็นหนังสือไปทางไปรษณีย์ และมีค่าปรับเพิ่ม หากไม่จ่ายก็อาจมีการยึดขายทอดตลาด

นางสาววราภรณ์ บุญญา(ปลัดอบต.) -เรียนท่านประธานสภาฯ กรณีกล้องวงจรปิดจะใช้งบประมาณค่อนข้างมากเราคงไม่มีงบประมาณ เมื่อก่อนเราใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่สปีปีที่แล้วก็ชำรุดเสียหาย กล้องวงจรปิดหรือกล้อง CCTV เขาให้ขอเงิน

ที่ประชุม

อุดหนุนเฉพาะกิจได้ ปี ๒๕๖๙ จะได้นำเสนอท่านนายกได้พิจารณาของบ  
เงินอุดหนุน  
รับทราบ

นายจำรัส จันทร์เสนา( ประธานสภา) -มีท่านสมาชิกท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่หากไม่มี  
ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
และจะนัดประชุมครั้งต่อไปเมื่อคณะกรรมการแปรฯพิจารณาแล้วเสร็จตาม  
ระยะเวลาที่กำหนดจึงขอแจ้ง ให้ท่านสมาชิกและผู้บริหารและท่านสมาชิกที่  
ประสงค์จะยื่นแปรญัตติ ให้มายื่นต่อคณะกรรมการแปรฯในระหว่างวันที่  
๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น ห้องประธานสภาฯ ใน  
เวลาดังกล่าว ในการยื่นให้เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมายข้อบังคับการประชุมสภากำหนด  
รับทราบ

ที่ประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) วราภรณ์ บุญงา  
(นางสาววราภรณ์ บุญงา)  
เลขานุการสภาฯ/บันทึกรายงานฯ  
(ลงชื่อ) บัวผัน ศรีไหม  
(นางบัวผัน ศรีไหม)  
คณะกรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ) กุหลาบ คำดำน  
(นางกุหลาบ คำดำน )  
คณะกรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ) รุ่งนภา คำนวนวัน  
(นางรุ่งนภา คำนวนวัน)  
คณะกรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ)  
(นายจำรัส จันทร์เสนา )  
ประธานสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานฯ

อุดหนุนเฉพาะกิจได้ ปี ๒๕๖๙ จะได้นำเสนอท่านนายกได้พิจารณาของบ  
เงินอุดหนุน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายจรัส จันทร์เสนา( ประธานสภา) -มีท่านสมาชิกท่านใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่หากไม่มี  
ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
และจะนัดประชุมครั้งต่อไปเมื่อคณะกรรมการแปรฯพิจารณาแล้วเสร็จตาม  
ระยะเวลาที่กำหนดจึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกและผู้บริหารและท่านสมาชิกที่  
ประสงค์จะยื่นแปรญัตติ ให้มายื่นต่อคณะกรรมการแปรฯในระหว่างวันที่  
๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ณ ห้องประธานสภาฯ ใน  
เวลาดังกล่าว ในการยื่นให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่ประชุม

กฎหมายข้อบังคับการประชุมสภากำหนด

รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) วราภรณ์ บุญงา

(นางสาววราภรณ์ บุญงา)

เลขานุการสภาฯ/บันทึกรายงานฯ

(ลงชื่อ) บัวผัน ศรีไหม

(นางบัวผัน ศรีไหม)

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ) กุหลาบ คำดำน

(นางกุหลาบ คำดำน )

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ) รุ่งนภา คำนวนวัน

(นางรุ่งนภา คำนวนวัน)

คณะกรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ) จรัส จันทร์เสนา

(นายจรัส จันทร์เสนา )

ประธานสภาฯ/ผู้ตรวจสอบรายงานฯ

